

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

PHẦN I:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ II NĂM 2019

I. Công tác thanh tra

1) Thanh tra hành chính: Quý II không có

2) Thanh tra chuyên ngành:

Đoàn Thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở, tiến hành thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch và nuôi con nuôi tại thị xã Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, Tam Nông và huyện Lấp Vò (mỗi huyện thanh tra 03 đơn vị gồm Phòng Tư pháp và 02 UBND cấp xã).

4) Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra:

Quý II/2019, Sở Tư pháp không có kết luận thanh tra của cấp trên và tại Sở cũng chưa có kết luận thanh tra nên công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiến nghị xử lý về thanh tra không có.

II. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND Tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

1) Công tác tiếp dân:

Trong quý II/2019 Sở Tư pháp tiếp 05 lượt công dân, trong đó:

- Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (*tăng 03 lượt so với cùng kỳ năm 2018*), gồm: 01 trường hợp khiếu nại bản án của Tòa án, 01 trường hợp tranh chấp quyền thừa kế tài sản, 01 trường hợp chuyển nhượng tài sản chung, 01 trường hợp khiếu nại Văn phòng Công chứng Đồng Tháp công chứng hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất gian dối và sai sự thật. Sở Tư pháp hướng dẫn người dân 03 trường hợp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 01 trường hợp làm đơn gửi Sở Tư pháp để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo Sở tiếp dân định kỳ trong quý: Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo phản ánh hay kiến nghị.

- Lãnh đạo Sở tiếp dân đột xuất: 01 trường hợp, nội dung khiếu nại việc bồi thường đất quy hoạch, lãnh đạo Sở đã giải thích và hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2) Tiếp nhận và xử lý đơn

Tổng số đơn tiếp nhận là 11 đơn khiếu nại, trong đó: Tồn kỳ trước chuyển sang: 00, tiếp nhận mới 11 đơn, (*tăng 9 đơn so với cùng kỳ năm 2018*).

- Xử lý đơn thuộc thẩm quyền thụ lý: 01 đơn

Đơn của ông Đặng Thành Công, địa chỉ: ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiếu nại hành vi công chứng gian dối và sai sự thật của Văn phòng Công chứng Đồng Tháp. Sau khi Thanh tra Sở yêu cầu các bên cung cấp tài liệu liên quan và giải thích ông Đặng Thành Công đã rút đơn khiếu nại.

- Xử lý đơn không thuộc thẩm quyền: 10 đơn

Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn 04 đơn và xếp 06 đơn (lý do: 02 đơn trước đó đã có hướng dẫn cụ thể và 04 đơn công dân đã gửi đến nhiều cơ quan trong đó đã gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

3) Nhận xét, đánh giá

Sở Tư pháp luôn tích cực trong công tác giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo khi tiếp nhận, không để kéo dài, tồn đọng, phát sinh điểm nóng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, chú trọng, các đơn khi tiếp nhận được giải quyết dứt điểm.

III. Công tác phòng, chống tham nhũng

1) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Triển khai Quyết định số 225/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Công văn số 63/UBND-TCD ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND Tỉnh về việc chấn chỉnh sau kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Công văn số 228/TTr-VP ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/BCSD của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; Công văn số 61/VPUBND-TCD-NC ngày 14 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

2) Kết quả thực hiện, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

a) Kết quả thực hiện:

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 43/KH-UBND Tỉnh.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã phổ biến các văn bản về phòng, chống tham nhũng, đồng thời chỉ đạo công đoàn và chi đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền, tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng cho công đoàn viên, đoàn thanh niên nắm. Duy trì việc thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng (thông tin nội bộ vào chiều thứ 6 hàng tuần) và triển khai chương trình công tác tháng tới để công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết quả, Sở chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng.

b) Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Sở và 5 đơn vị trực thuộc.

Thực hiện tốt nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo công khai thu chi tài chính, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về nâng xếp lương, chế độ quản lý và sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan và các chính sách, định mức khác tại Sở và các đơn vị trực thuộc; công tác cải cách hành chính, rà soát các quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tư pháp để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3) Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài nhằm củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ đó, công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị luôn quan tâm, ngày càng mở rộng và có chiều sâu hơn.

IV. Công tác xây dựng ngành

Công chức Thanh tra Sở luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, công tâm trong giải quyết công việc, tôn trọng và nhiệt tình giúp đỡ những yêu cầu của người dân.

PHẦN II

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. Công tác thanh tra

Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 (Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 26 tháng 11 năm 2018).

Triển khai Kế hoạch số 163/KH-TTr ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Thanh tra Tỉnh về thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

1. Thanh tra hành chính:

Thanh kiểm tra trách nhiệm của Trưởng phòng Công chứng số 1 trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra chuyên ngành:

Ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực luật sư và thông báo đến đơn vị được thanh tra biết để khắc phục những sai sót nêu trong kết luận thanh tra (Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp).

Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Chứng thực, hộ tịch và nuôi con nuôi tại 04 huyện và 08 xã trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 21/3/2019); Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đối với lĩnh vực này tại thị xã Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, Tam Nông và huyện Lập Vò (trên mỗi huyện thanh tra tại Phòng Tư pháp và 02 UBND cấp xã).

3. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra:

Sáu tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực luật sư, do các sai sót trong lĩnh vực Luật sư là những sai sót nhỏ nên chủ yếu nhắc nhở, nhìn chung các Tổ chức Luật sư chấp hành đúng quy định.

II. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Triển khai thực hiện Công văn số 420/UBND-TCD ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND Tỉnh về việc chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 03/UBND-TCD ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND Tỉnh về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND Tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

1. Công tác tiếp dân

Sáu tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp tiếp 13 lượt công dân (*tăng 03 lượt so với cùng kỳ năm 2018*), trong đó:

- Tiếp dân thường xuyên là: 10 lượt,
- Lãnh đạo Sở tiếp dân định kỳ là: 02 lượt.
- Lãnh đạo Sở tiếp dân đột xuất: 01 lượt.

Qua tiếp công dân, Sở hướng dẫn 01 trường hợp làm đơn gửi Sở Tư pháp (lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở) và 12 trường hợp hướng dẫn công dân đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và xử lý đơn

Tổng số đơn tiếp nhận là 27 đơn (gồm 25 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 01 đơn phản ánh do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến), trong đó: Tồn kỳ trước chuyển sang: 0, tiếp nhận mới 27 đơn, (tăng 11 đơn so với cùng kỳ năm 2018).

- Xử lý đơn thuộc thẩm quyền thụ lý: 02 đơn

+ Đơn của ông Nguyễn Lợi Trinh, địa chỉ: số 157, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phản ánh Văn phòng Công chứng Châu Thành hướng dẫn thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất của ông cho con gái không đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn cho gia đình ông.

+ Đơn của ông Đặng Thành Công, địa chỉ: ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiếu nại hành vi công chứng gian dối và sai sự thật của Văn phòng Công chứng Đồng Tháp.

Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh và có văn bản trả lời đơn phản ánh của ông Nguyễn Lợi Trinh; đơn của ông Đặng Thành Công sau khi tiếp nhận đơn, giải thích ông Công đã rút đơn khiếu nại.

- Xử lý đơn không thuộc thẩm quyền: 25 đơn

Sở Tư pháp đã có thông báo hướng dẫn 12 đơn, chuyển 01 đơn và xếp 12 đơn (Lý do: 07 đơn đã có hướng dẫn cụ thể trước đó; 04 đơn đã gửi đến đúng cơ quan giải quyết và 01 đơn do không ghi địa chỉ cụ thể).

3. Nhận xét, đánh giá

Sáu tháng đầu năm 2019, số lượng đơn có tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước, lý do người dân gửi đơn nhiều lần và gửi đến nhiều cơ quan, mặc dù Sở Tư pháp đã có văn bản trả lời là đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và được thông báo hướng dẫn cụ thể (có trường hợp người dân gửi đơn đến 7 lần về một nội dung khiếu nại mà không có tình tiết mới).

Sở Tư pháp tích cực trong công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo khi tiếp nhận, không để kéo dài, tồn đọng, phát sinh điểm nóng, luôn quan tâm, chú trọng và giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với đơn, thư khi tiếp nhận nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác này.

III. Công tác phòng, chống tham nhũng

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đến năm 2019.

Triển khai Quyết định số 225/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Công văn số 63/UBND-

TCD ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND Tỉnh về việc chấn chỉnh sau kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Công văn số 228/TTr-VP ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/BCSD của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; Công văn số 61/VPUBND-TCD-NC ngày 14 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

Duy trì việc thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai chương trình công tác tháng tới để công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Kết quả thực hiện, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

a) Kết quả thực hiện:

Ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Tư pháp (Kế hoạch số 99/KH-STP ngày 17/01/2019); thông báo công khai Bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của những người thuộc diện kê khai và báo cáo về cấp trên theo quy định.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức (Cụ thể: 03 chuyên viên Văn phòng Sở đến Phòng PBGDPL, Phòng QLXLVPHC và Phòng Hành chính tư pháp; 01 chuyên viên Phòng PBGDPL đến Phòng Hành chính tư pháp; 02 chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp đến Văn phòng Sở).

Báo cáo kết quả tình hình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà tết Kỷ Hợi năm 2019 theo yêu cầu của Thanh tra Tỉnh tại Công văn số 100/TTr-PCTN ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Thăm và làm việc về công tác tổ chức đối với Phòng Công chứng số 1, số 2, số 3 và 13 Phòng Tư pháp trên địa bàn Tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2019, không có công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp bị phản ánh hay tố cáo về hành vi tham nhũng, nhận quà, tặng quà không đúng quy định.

Công chức, viên chức Sở thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, triển khai tốt công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2018, 100% đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định.

b) Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Sở và 5 đơn vị trực thuộc.

Thực hiện nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo công khai thu chi tài chính, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành

tiết kiệm chống lãng phí.

Thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về nâng xếp lương, chế độ quản lý và sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan và các chính sách, định mức khác tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát các quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tư pháp để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao vai trò tuyên truyền vận động, đấu tranh ngăn ngừa và gương mẫu thực hiện phòng, chống tham nhũng của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó công chức, viên chức chấp hành tốt và thống nhất cao về chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tạo được nề nếp trong hoạt động của cơ quan, ý thức tuân thủ pháp luật nâng lên.

IV. Công tác xây dựng ngành

Triển khai Kế hoạch số 115/KH-TTr ngày 15/02/2019 của Thanh tra Tỉnh về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019 và Công văn số 150/TTr-VP ngày 22/02/2019 của Thanh tra Tỉnh về việc xây dựng, củng cố đội ngũ công chức ngành Thanh tra.

Công chức Thanh tra Sở luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, công tâm trong giải quyết công việc, tôn trọng và nhiệt tình giúp đỡ những yêu cầu của người dân.

PHẦN III

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

I. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thông báo Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực chứng thực, hộ tịch và nuôi con nuôi;

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng và lĩnh vực luật sư trên địa bàn Tỉnh theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt.

Chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 và ra Quyết định phê duyệt.

II. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để tồn đọng.

III. Công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện tốt Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm

2011 của Thanh tra Chính phủ Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra.

Hướng dẫn đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.

IV. Công tác xây dựng ngành

Công chức Thanh tra Sở luôn nâng cao chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp ngành thanh tra, thực hiện đúng quy tắc ứng xử của ngành trong hoạt động thanh tra, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp;
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Lưu: VT, TTr (Hạnh).

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hồng Phượng